

GIÁ TRỊ CỦA LUẬN ĐIỂM “ĐẠO ĐỨC LÀ CÁI GỐC CỦA NGƯỜI CÁCH MẠNG” ĐỐI VỚI VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Trung tướng, TS NGUYỄN TIẾN QUỐC*

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng mà còn là nhà tư tưởng lớn về đạo đức. Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng lớn lao và thiết thực đối với công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu thường xuyên, cơ bản, vừa mang tính cấp bách đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đồng thời khẳng định rõ hơn những đóng góp to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam - sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và thực hiện tiến bộ xã hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng nêu rõ: “Mỗi người Cộng sản chúng ta phải suốt đời học tập noi gương đạo đức, tác phong của Bác Hồ, người thầy của cách mạng Việt Nam, ghi nhớ và làm theo lời dạy của Người, nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ



Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm bệnh xá Vân Đình, Hà Tây, Người căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Luong y như từ mẫu”, ngày 20-4-1963

* Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

nghĩa cá nhân, xứng đáng là người lãnh đạo, người đày tớ trung thành của nhân dân”¹.

Nội dung tư tưởng đạo đức cách mạng tập trung nổi bật ở luận điểm: “Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người luôn quan tâm chăm lo xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng; luôn coi đạo đức là “cái gốc” của người cách mạng, là điều kiện tiên quyết để người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Người ví đạo đức cách mạng như gốc của cây, ngọn nguồn của sông, của suối: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”². Đạo đức là cái gốc của người cách mạng, bởi vì nó liên quan trực tiếp tới khả năng và quyết định hiệu quả “gánh vác” công việc của đảng cầm quyền. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn suy nghĩ và trăn trở về nguy cơ có thể xảy ra đối với một đảng cầm quyền, đó là sự sai lầm về đường lối chính trị, sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo toàn xã hội, lãnh đạo Nhà nước, nếu cán bộ, đảng viên không tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng thì mặt trái của quyền lực có thể làm tha hoá bản chất con người. Vì thế, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên: muốn làm cách mạng, trước hết phải có cái tâm trong sáng, có đạo đức cao đẹp đối với giai cấp công nhân, nhân dân lao động và đối với dân tộc, luôn phải kiên quyết đấu tranh vì

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng. Đây không chỉ là yêu cầu về phẩm chất, năng lực mà còn là vấn đề có tính nguyên tắc trong chỉ đạo nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên.

Mặc dù coi đạo đức là gốc, chiếm vị trí hàng đầu trong thang bậc giá trị nhân cách người cách mạng, nhưng Hồ Chí Minh luôn đặt đạo đức và tài năng trong mối quan hệ biện chứng với nhau, tác động và quy định lẫn nhau. Bởi vì, nhờ có phẩm chất và năng lực, đức và tài mà cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân, vì nhân dân phục vụ, quyết tâm đưa cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi cuối cùng. Khẳng định mối quan hệ chặt chẽ giữa tài và đức, Hồ Chí Minh viết: “Có tài mà không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho loài người”³.

Quán triệt và thực hiện lời dạy của Người, Đảng ta luôn đặc biệt chú trọng xây dựng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đại hội X của Đảng khẳng định: “Chú trọng trẻ hoá và nâng cao trình độ của đảng viên; lấy đạo đức làm gốc, đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí tuệ, năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo”⁴.

Những chuẩn mực đạo đức mới, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, là những chuẩn mực đạo đức cách mạng giúp con người hướng

tới “chân, thiện, mỹ”; tự trọng ở những phẩm chất: Trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, nhân đạo.

Hồ Chí Minh chỉ rõ: căn cứ vào nhiệm vụ của từng giai đoạn lịch sử, thời kỳ cách mạng, Đảng cần phải có chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của Đảng, sao cho họ có đủ phẩm chất và năng lực, đức và tài để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng, tức là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng phải vừa “hồng”, vừa “chuyên”. Vì vậy, trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay, nội dung, yêu cầu về phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên vừa mang những giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc, của cách mạng, vừa đòi hỏi phải có sự phát triển mới.

Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, có thể thấy bản chất, nội dung đạo đức của người cán bộ, đảng viên hiện nay là: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; tin tưởng vào thắng lợi của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, luôn xứng đáng là người lãnh đạo và là người dày tớ thật trung thành của nhân dân; có lòng nhân ái và gương mẫu về đạo đức, lối sống, thực hiện tốt cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không ngừng học tập để nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; có tinh thần tự giác học tập, rèn luyện; tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tích cực, dũng cảm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; chăm lo xây

dựng khối đoàn kết nhất trí trong tổ chức Đảng và trong nhân dân.

Quá trình thực hiện đường lối đổi mới toàn diện đất nước làm thay đổi một số mối quan hệ xã hội. Đáng chú ý là tác động từ mặt trái của nền kinh tế thị trường đối với đạo đức của người cán bộ, đảng viên.

Thực tế công cuộc đổi mới đất nước cho thấy, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mặt tích cực của nó là đề cao tinh thần trách nhiệm và phát huy tính tích cực của người cán bộ, đảng viên trong công tác, lãnh đạo, quản lý, trong lao động, sản xuất, học tập, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Về phương diện đạo đức, ảnh hưởng của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm cho con người tự chủ, tự lập, rèn luyện ý thức tích cực và sáng tạo; tôn vinh những phẩm chất đạo đức tốt đẹp như là tình thân ái, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân đối với cộng đồng, Tổ quốc và nhân dân, đề cao ý chí, lòng dũng cảm, tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đồng thời đề cao tính nguyên tắc, sự trung thực và khiêm tốn của mọi người và mỗi người cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, cũng cần thấy rằng, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta có những điểm khác biệt so với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa thời kỳ tự do cạnh tranh, đồng thời cũng khác với nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đương đại. Nền kinh tế thị trường ở nước ta được xây dựng theo định hướng xã hội chủ nghĩa, có sự quản lý của Nhà nước đặt dưới

sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, là kinh tế thị trường, nó cũng có những mặt trái, tiêu cực, đối lập với bản chất tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội; nó không những không giải quyết thoả đáng các vấn đề xã hội, mà còn làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của cơ chế thị trường đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của người dân Việt Nam, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường tới đạo đức, nhân cách cán bộ, đảng viên thể hiện ở nhiều khía cạnh. Kinh tế thị trường luôn tạo môi trường “thuận lợi” cho việc nảy sinh và phát triển chủ nghĩa cá nhân. Mặt trái nền kinh tế thị trường kích thích thói ích kỷ, tự tư tự lợi, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể, xã hội và đất nước. Nó tạo ra lối sống hưởng lạc, lối sống gấp của xã hội tiêu thụ, lối sống thực dụng, v.v.. Lối sống này trái với bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa và truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta.

Thực tiễn cho thấy, tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến lĩnh vực đạo đức đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống nói chung và giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên nói riêng. Thực chất đó là thách thức đối với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đấu tranh quyết liệt giữa hai lối sống: lối sống vì mục tiêu, lý tưởng cộng sản, lành mạnh, trung thực, có ý thức chăm lo bảo vệ của công, bảo vệ lợi ích của tập thể, của đất nước với lối sống thực dụng, cơ hội, hủu khuynh. Thách thức trong cuộc đấu tranh

chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng rất cần phê phán, đấu tranh ngăn chặn và khắc phục, để giữ vững sự trong sạch, vững mạnh và uy tín của Đảng, giữ vững vai trò tiên phong trong lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi nước ta chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có một thực tế là, hệ thống thang giá trị chuẩn mực xã hội được hình thành trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đã và đang biến đổi: từ chỗ coi trọng đạo lý, đề cao nghĩa tình, đến chỗ đề cao các giá trị vật chất, sùng bái đồng tiền. Chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng có điều kiện phát triển, mục tiêu làm giàu và coi trọng lợi ích vật chất đã và đang trở thành cái đích hướng tới của không ít người. Do vậy, đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với một số người có chức, có quyền nếu thiếu tu dưỡng đạo đức cách mạng, họ rất dễ bị cám dỗ và sa ngã bởi lợi ích vật chất “che mắt”, việc lợi dụng chức quyền, thu vén cá nhân, tham nhũng, làm giàu bất chính dẫn đến suy thoái tư tưởng, đạo đức, lối sống, biến chất, thoái hoá về phẩm chất chính trị là hệ quả tất yếu. Mỗi người cần thấy rằng, những biểu hiện tiêu cực đó đã và đang cản trở bước tiến của cách mạng và là một trong những thử thách nghiêm trọng đối với sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Rõ ràng là, muốn xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, bền vững, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh ở nước ta thì nhất thiết phải giữ vững và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống, đồng thời phải xây dựng hệ thống chuẩn mực đạo đức mới, có chương trình giáo dục, rèn luyện để mọi cán bộ, đảng viên thấu triệt và thực hiện nghiêm túc đạo đức cách mạng.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng một nền đạo đức mới đạt kết quả vững chắc phải phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thật sự lành mạnh, hiện đại, văn minh; chú trọng công tác giáo dục toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, văn hoá, pháp luật, giữ vững, kế thừa những giá trị truyền thống đạo đức của dân tộc. Ngăn chặn và đẩy lùi những hiện tượng suy thoái, tiêu cực về tư tưởng, đạo đức, lối sống, cản trở công tác bồi dưỡng, xây dựng đạo đức cách mạng và lối sống xã hội chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Đó cũng là một trong những nội dung, biện pháp quan trọng của công tác giáo dục chính trị, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Xây dựng nền đạo đức mới trong tình hình hiện nay cần phải khai thác và phát huy tốt mặt tích cực, đồng thời phải kiên quyết đấu tranh chống lại và khắc phục cho được mặt tiêu cực. Làm tốt việc này chúng ta mới xây dựng thành công nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trên con đường đi tới thành công của sự nghiệp cách mạng, Đảng và nhân dân ta luôn có ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, dẫn lối, tấm gương đạo đức cách mạng của Người để học tập, noi theo.

Nhìn lại quá khứ, suy ngẫm về hiện tại và hướng tới tương lai, chúng ta càng hiểu rõ rằng, tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, quan điểm của Người về “đạo đức là cái gốc của người cách mạng nói riêng” có ý nghĩa sâu sắc cả về mặt lý luận và thực tiễn đối với công tác giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên; cũng như đối với công tác xây dựng Đảng trong điều kiện lịch sử mới: mở cửa, hội nhập, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Đảng ta khẳng định, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có tâm, có tầm, vừa có đức, có tài, phát huy tốt vai trò “đầu tàu” gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là yêu cầu cấp bách hiện nay. Điều đó có ý nghĩa quyết định đối với việc giữ vững định hướng chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sự trong sạch, vững mạnh của từng tổ chức Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong tình hình mới. Trong công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, rất cơ bản và cấp bách. Thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục đạo đức cách mạng, Đảng ta đã phát động Cuộc vận động “Học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Một trong những vấn đề có ý nghĩa định hướng nhận thức và chỉ đạo thực tiễn của Cuộc vận động là luận điểm: “Đạo đức là gốc của người cách mạng” mà Người đã nêu ra. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, luận điểm đó chính là định hướng cơ bản, nội dung xuyên suốt và tiêu chí hàng đầu trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng. Đó cũng là liều thuốc “đặc trị” giúp cán bộ, đảng viên phòng, chống những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường một cách hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay.

Bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước tác động của cơ chế kinh tế thị trường là một đòi hỏi tất yếu khách quan, xuất phát từ vai trò của đạo đức, yêu cầu giữ vững và phát huy đạo đức mới, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện Đảng cầm quyền. Đó cũng là vấn đề có tính nguyên tắc trong nhận thức và chỉ đạo công tác xây dựng Đảng hiện nay. Dưới ánh sáng tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục, nâng cao đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, giữ vững và phát huy giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, đạo đức mới, đạo đức của người cách mạng. Trải qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã xây đắp nên truyền thống, văn hoá, đạo đức, nhân cách con người Việt Nam. Nét đặc sắc của truyền thống Việt Nam là yêu nước, thương nòi, tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, sống nhân nghĩa, thủy chung, thông minh, hiếu học, đề cao nhân phẩm, quý trọng tình người,

khiêm tốn, trung thực, cần kiệm, luôn chí công, vô tư... Những đức tính ấy đã trở thành tình cảm sâu sắc, lẽ sống cao đẹp, phong tục tập quán văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam, được các thế hệ con cháu trân trọng, bồi đắp và giữ gìn. Kế thừa và phát huy giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là một tất yếu của sự phát triển. Đó là cái nền gốc vững chắc để phát triển đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trong thời kỳ lịch sử mới của dân.

Hai là, cần nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh định hướng chuẩn mực, thang giá trị đạo đức người cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường. Trước tác động của cơ chế thị trường, sự biến đổi thang giá trị đạo đức và các chuẩn giá trị đạo đức của thời mở cửa, hội nhập đang diễn ra nhanh chóng trong xã hội ta. Do vậy, định hướng giá trị đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân cần phải được quan tâm đặc biệt, được nghiên cứu công phu và triển khai đồng bộ, thống nhất, thiết thực và hiệu quả hơn nữa với những biện pháp thật cụ thể. Cần có tầm nhìn xa trông rộng và làm tốt hơn công tác dự báo khoa học để kịp thời điều chỉnh các định hướng, thang giá trị đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đó là điều kiện tiên quyết giúp cán bộ, đảng viên chủ động phòng, chống, khắc phục những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường.

Ba là, tăng cường giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng gắn với nâng cao tính tự

giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng của từng cán bộ, đảng viên. Những phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên đương nhiên phải được xây dựng và phát triển theo thang giá trị về phẩm chất, nhân cách của người cộng sản. Đó là những tiêu chuẩn mà đạo đức mới, đạo đức cách mạng đặt ra, yêu cầu cần có. Tuy nhiên, đạo đức cách mạng không từ trên trời rơi xuống, muốn là có được. Thực tế chứng minh, không phải cứ tăng trưởng kinh tế là đạo đức cách mạng được nâng lên, không phải đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện thì sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống tự động được khắc phục. Rõ ràng là, sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi người cán bộ, đảng viên không diễn ra tự phát, mà nhất thiết phải thông qua quá trình giáo dục và tự giáo dục, rèn luyện của mỗi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”⁵. Tăng cường giáo dục đạo đức hiện nay cần phải đẩy mạnh *Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*. Chú trọng và làm tốt giáo dục truyền thống đạo đức và phát huy các giá trị đạo đức của dân tộc. Kết hợp giáo dục đạo đức với giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục pháp luật; trong đó, cán bộ, đảng viên tuyệt đối chấp hành Điều lệ Đảng và những điều quy định đảng viên không được làm. Kết hợp giáo dục đạo đức với đẩy mạnh đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân.

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Để Cuộc vận động đạt được kết quả tốt cần phải thực hiện đồng bộ nhiều nội dung, biện pháp; trong đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đạo đức cách mạng và phát huy tính tích cực, tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng đạo đức thật sự sát thực tế, thiết thực, hiệu quả; đặc biệt coi trọng giáo dục mục tiêu, lý tưởng cách mạng, lối sống xã hội chủ nghĩa. Làm tốt việc nêu gương người tốt việc tốt, tôn vinh người có công với cách mạng, có thành tích trong lao động, sản xuất, v.v., để tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng vào thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và những năm tiếp theo.

Tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là di sản quý giá mà Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và dân tộc Việt Nam ta. Đó cũng là di sản quý của một Danh nhân Văn hoá thế giới để lại góp vào kho tàng tinh hoa văn hoá của nhân loại.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI*, ST, H, 1986, tr.183

2. *Hồ Chí Minh Toàn tập*, CTQG, H, 2002, tr.252 - 253

3, 5. *Sđd*, T.9, tr.172, 293

4. Đảng Cộng sản Việt Nam, *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X*, CTQG, H, 2006, tr.136.